

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giáo hội Phật giáo tỉnh.



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đồng thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện với phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" đã đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Hiện toàn tỉnh có 877 cơ sở tự viện với trên 600 tăng ni. Công tác hoằng pháp luôn được tăng ni quan tâm đẩy mạnh nhằm giáo hóa chúng sinh trên con đường giải thoát. Hàng tháng, hàng tuần các chùa đều tổ chức giảng pháp cho Phật tử dưới nhiều hình thức và chương trình khác nhau. Bên cạnh giảng pháp, các tăng ni còn hướng dẫn Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các

tôn giáo. Vận động, hướng dẫn tăng ni, Phật tử hoạt động tôn giáo đúng với tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, Hiến và an sinh xã hội trong 5 năm qua trên 50 tỷ đồng. Phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" tiếp tục được các chùa hưởng ứng tích cực. Toàn tỉnh có 187 chùa đạt "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm liên. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, thể hiện vai trò, uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết

KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHẬM... (Tiếp theo trang 1)

ưu tiên GPMB trước một số lô đất, cụ thể như: Lô D1-2 phục vụ dự án của Công ty SMT của Hàn Quốc chuyên sản xuất bàn mạch điện tử; lô D2 phục vụ dự án của Công ty SGT của Hàn Quốc chuyên sản xuất nam châm điện tử; lô A đang có tập đoàn lớn khảo sát nghiên cứu đầu tư và khu vực mặt tiền dự án KCN Liên Hà Thái. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ GPMB và đề xuất giải pháp tháo gỡ, quyết tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty Cổ phần Green i-Park đầu tư hạ tầng cũng như thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các sở, ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy và các địa phương trong việc dự án đã quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo triển khai công tác GPMB. Mặc dù diện tích GPMB còn lại không nhiều nhưng những vướng mắc hiện nay lại ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ đầu tư toàn bộ dự án và công tác thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Chính vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện GPMB; xây dựng đường gang tiến độ GPMB cho từng khu đất, từng lô đất, thậm chí từng thửa đất của hộ gia đình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, xã, thị trấn bám sát nhiệm vụ, tiến độ tổ chức thực hiện, không được để GPMB chậm trễ gây ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư; sớm hoàn thiện hồ sơ để nhà đầu tư thi công hệ thống điện; khẩn trương kiểm đếm, xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với diện tích của doanh nghiệp, hộ dân có tình dầy dụa, cản trở, không chấp hành GPMB; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rà soát, đối chiếu số liệu tiền thuê đất của doanh nghiệp để đối trừ, thanh toán. Trước mắt cần tập trung nhân lực ưu tiên tổ chức GPMB đối với toàn bộ diện tích đã và đang có nhà đầu tư nghiên cứu, đăng ký đầu tư vào KCN Liên Hà Thái theo đề nghị của Công ty Cổ phần Green i-Park càng sớm càng tốt. Đối với nhà đầu tư hạ tầng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị tập trung đầu tư sớm hoàn thiện các tuyến đường ven khu dân cư đồng bộ với hệ thống điện, thoát nước kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Công ty Cổ phần Green i-Park xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời trao đổi, thống nhất biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác GPMB; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng dự án.

Tập huấn chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam

Sáng ngày 20/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và một số nội dung công tác hội.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ chủ chốt của các cấp hội cơ sở hiểu rõ hơn các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh hoạt động của các cấp hội cơ sở.

đẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ công nhận, giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi và dạng mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; vị trí, tầm quan trọng của công tác tham mưu, kiểm tra của các cấp hội.

Xử phạt 16 cơ sở, bếp ăn tập thể, nhà hàng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2022 đến ngày 18/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bếp ăn tập thể và nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP), tiến hành xử phạt 16 đơn vị với số tiền gần 118 triệu đồng.

nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm tra 3 bước. Tại 9 nhà hàng phát hiện lỗi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nhưng đã hết hiệu lực, không thực hiện hoặc thực hiện không

đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm tra 3 bước; bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh. 3 đơn vị kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm lỗi xuất nguyên vật liệu để sử dụng khi chưa đánh giá đạt chất lượng; xuất bán sản phẩm khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu...

Phát hơn 2.500 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên các đối tượng có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân. Điển hình, vào tháng 3/2022, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với N.V.H, sinh năm 2004, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự. N.V.H đã chiếm đoạt tài khoản facebook của người khác,

nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong phòng ngừa các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, ngày 19/5, Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền đến tận tay người dân với nội dung "Cảnh báo các hình thức sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công tác tuyên truyền đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đồng bào quần chúng nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Quỳnh Phụ, nhằm

An tâm bảo dưỡng, vững bước hành trình

Đây là chương trình đặc biệt của Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình để tri ân khách hàng khi làm dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại đại lý từ ngày 16/5 đến hết 30/6/2022. Với những ưu đãi hấp dẫn như: giảm 15% giá bán lẻ niêm yết đầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng, phụ tùng hao mòn tự nhiên; tặng phiếu dịch vụ trị giá 200.000 đồng cho tất cả khách hàng sử dụng xe Toyota có đặt hẹn dịch vụ thành công

trên ứng dụng khách hàng Toyota Vietnam trong thời gian khuyến mãi; tặng phiếu Got it trị giá 200.000 đồng cho khách hàng mua 2 quả lốp cùng hãng (Bridgestone, Michelin, Dunlop). Để tham gia chương trình đặc biệt này, khách hàng cần cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam trên điện thoại để nhận mã khuyến mãi và đặt hẹn trước với đại lý Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình dành tặng quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại đại lý thêm nhiều ưu đãi khác như: miễn phí kiểm tra tổng thể xe; miễn phí kiểm tra tổng thể hệ thống điều hòa; giảm 15% nhân công sơn tại đại lý; giảm 20% dịch vụ vệ sinh nội thất và đánh bóng cả xe... Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng tất cả các mẫu xe của Toyota.

VŨ THƯ Phấn đấu 55% dân số trở lên có điện thoại thông minh

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Vũ Thư được thành lập ngày 28/4/2022 trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện. Năm 2022, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Vũ Thư xây dựng 12 chỉ tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng số, chính phủ số và kinh tế số, xã hội số, như: tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 55% trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 50% trở lên; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt 50% trở lên, cấp xã 30% trở

lên; 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số... Để đạt được các mục tiêu này, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Vũ Thư tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác chuyển đổi số; yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh áp dụng, triển khai, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các xã, thị trấn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu về phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số tại địa bàn.

THÔNG BÁO Công ty Luật TNHH Một thành viên Tâm Thanh Bình, trụ sở tại: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau: Tên gọi mới: Công ty Luật TNHH Một thành viên Thái Phong Địa chỉ trụ sở mới: Số 66, phố Kỳ Đồng, TDP Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo ĐKHD số: 08/02/0032/TP/ĐKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2020, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28/04/2022. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Dung HKTT: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 15567/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/06/2018. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật sư. CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI PHONG

Khách hàng làm dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tại đại lý Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hình ảnh một kỹ thuật viên đang kiểm tra động cơ của một chiếc xe Toyota.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398 Đợt 46, tiêm 17.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi Theo kế hoạch của Sở Y tế, trong đợt 46, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm 17.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng. Thời gian tiêm từ ngày 17 - 24/5/2022; tiêm đồng loạt trên địa bàn các huyện, thành phố. Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, tiến độ, tránh lãng phí vắc-xin, Sở Y tế đề nghị ưu tiên sử dụng vắc-xin để tiêm mũi 1 cho trẻ; thứ tự tiêm giảm dần theo độ tuổi. Với trẻ có bệnh lý nền, tiêm tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố. Các huyện, thành phố, xã, thị trấn, nhà trường và đơn vị y tế được giao nhiệm vụ tiêm thực hiện việc lập danh sách, tiêm đúng đối tượng; trả hoàn tiêm chủng đối với trẻ mắc Covid-19 sau 3 tháng. Liều tiêm vắc-xin Moderna cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi là 0,25ml. Khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 là từ 4 tuần trở lên. NHƯ HOÀNG Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/5 Thế giới: Hơn 526 triệu người mắc Covid-19. Tỉnh đến chiều ngày 20/5, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 526 triệu ca, trong đó hơn 6,29 triệu người đã tử vong. Việt Nam: Đã tiêm hơn 3,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Tỉnh từ 16 giờ ngày 19/5 đến 16 giờ ngày 20/5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.587 ca mắc Covid-19 mới tại 51 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.380 ca trong cộng đồng (giảm 128 ca so với ngày 19/5). Trong ngày có 658.999 liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm là hơn 218,7 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 198 triệu liều, số liều tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là hơn 17,4 triệu liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là hơn 3,2 triệu liều. Trong ngày có 7.151 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca nặng đang điều trị là 221 ca. Thái Bình: Đã tiêm 50.495 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Trong ngày, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị tại đây lên 23 bệnh nhân (tính đến 20 giờ ngày 20/5). Tỉnh đến 17 giờ ngày 20/5, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,7 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,36 triệu liều, số liều tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là 303.316 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 50.495 liều. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đạt 83,54%. TRẦN TUẤN SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885